



ฉบับเลขที่ ๗๐๙ เวลา 14.35 น.  
ที่ นร ๐๑๐๗/ว พ.๑ พ.ศ ๖1  
ผู้รับ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองแผนและงบประมาณ

เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฝ่ายนโยบาย  
 ฝ่ายงบประมาณ  
 ฝ่ายติดตามฯ  
 ฝ่ายสาธารณูปโภค

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง
- ๒. แนวทางการใช้งานระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการ  
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุม  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐาน  
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓)  
และให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.)  
นำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. จำนวน ๔๔๒ ตัวชี้วัด  
ไปใช้ในการประเมิน อปท. ซึ่งสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ชี้วัด สำหรับใช้ประเมินองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๔ ตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงาน ก.ก.ถ. จึงขอความร่วมมือองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม  
ประเมินผลจำนวน ๒ แบบได้แก่ แบบ อบจ. ๑ และแบบ อบจ. ๒ - ๑ ถึง ๒ - ๖ ลงในโปรแกรมระบบ  
ประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเปิด  
เข้าใช้ระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบติดตามประเมินผลและ  
คู่มือการใช้งานระบบประมวลผลฯ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.ถ. ([www.odloc.go.th](http://www.odloc.go.th)) ช่องรายการระบบ  
การประเมินการจัดบริการสาธารณะปี ๒๕๖๐ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลในเวลา ๒๔.๐๐ น. เพื่อดำเนินการประมวลผล  
ในภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก.ถ. จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ประกอบการ  
พิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุน และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย)

ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๓๔ , ๐๖ ๒๕๔๑ ๗๑๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๔๒

11/5/61

๕

๐

๕

ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง  
สำหรับการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน  
บริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

๑. ความนำ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ อบจ. พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณสุขตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุขของ อบจ. สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจให้แก่ออบจ. และการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการแก่ออบจ. ที่ยังมีผลดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้การจัดบริการสาธารณสุขของ อบจ. มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้ง การที่ อบจ. สามารถนำข้อมูลจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณสุขและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุขทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากรของ อบจ. ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณสุขของ อบจ. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นต่อไป

๒. ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง

การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณสุขของ อบจ. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุข ดำเนินการโดยกำหนดให้ อบจ. ใช้กลไกของคณะผู้บริหาร อบจ. ทำหน้าที่กำกับดูแลและรับรองผลการประเมิน โดยมีขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ดังนี้

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง โดยให้ผู้บริหารของ อบจ. หรือผู้ทำหน้าที่รักษาการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงานตามภารกิจการจัดบริการสาธารณสุขในแต่ละด้าน จำนวน ๘ ด้าน เพื่อรับผิดชอบในการประสานงานและรวบรวมข้อมูล (เอกสารแนบท้าย)

๒) ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล โดยให้คณะกรรมการประเมินตนเอง ในแต่ละด้านรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลที่กำหนด จำนวน ๒ แบบหลัก คือ

๒.๑) แบบ อบจ. ๑ เป็นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

๒.๒) แบบ อบจ. ๒ ประกอบด้วย แบบ อบจ. ๒-๑ ถึง แบบ อบจ. ๒-๖ จำนวน ๖ แบบ สำหรับการรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขจำนวน ๘ ด้าน

(โดยสามารถดาวน์โหลดและจัดพิมพ์แบบรวบรวมข้อมูลทั้ง ๒ แบบ เพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายแบบรวบรวมข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ได้ที่ [www.odloc.go.th](http://www.odloc.go.th) ตามวิธีการที่กำหนด)

๓) เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร อบจ. ทราบและรับรอง เมื่อคณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านได้รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอผู้บริหาร อบจ. ทราบผลการดำเนินงานของ อบจ. ตามเกณฑ์ชี้วัด และพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล

๔) ส่งผลการประเมินให้ สำนักงาน ก.ก.ธ. เมื่อผู้บริหาร อบจ. ได้รับรองผลการประเมินแล้ว ให้จัดส่งผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลให้สำนักงาน ก.ก.ธ. ทางระบบออนไลน์ที่ [www.odloc.go.th](http://www.odloc.go.th) ตามวิธีการที่กำหนด (และกรุณามีหนังสือแจ้งกลับมาสำนักงาน ก.ก.ธ. ว่า อบจ. ได้จัดส่งข้อมูลให้แล้ว)

๕) นำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ อบจ. เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ อบจ. ตามแบบรวบรวมข้อมูล ภายหลังจากจัดส่งผลการประเมินตนเองให้สำนักงาน ก.ก.ธ. แล้ว

๖) แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ อบจ. โดยผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ อบจ. หรืออื่นๆ ตามสมควร

เมื่อสำนักงาน ก.ก.ธ. ได้รับข้อมูลจากแบบประเมินตนเองจาก อบจ. ทั้งประเทศ ผ่านทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุขของ อบจ. จะได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณสุขของ อบจ. รายงาน ก.ก.ธ. เพื่อพิจารณา และ อบจ. สามารถเรียกดูสรุปผลการประเมินตนเองได้จาก [www.odloc.go.th](http://www.odloc.go.th) ตามวิธีการที่กำหนด เพื่อ อบจ. นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุข รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบจ. ต่อไป

ผู้ประสานงาน ศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐ ๒๒๘๓ ๔๖๓๔ , ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๒๐ , ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๒๑ , ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๔

(กรณีสอบถามปัญหาเกณฑ์ชี้วัดฯ)

นายารพงศ์ อุตทานนท์ตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๓๔ และ ๐๖ ๒๕๕๑ ๗๑๒๒

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์						
บริการสาธารณะ	เกณฑ์ชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (%)	กรอบการประเมิน (๑)	การจัดบริการสาธารณะ (๒)	(๒) เทียบกับ (๑) %	ผลการประเมิน
<b>ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>ภารกิจที่ ๑ ถนนและการระบายน้ำ</b>						
ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑.ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๖๕	๓๓.๖	๓.๖	๑๐.๗๑	การพัฒนาในอนาคต
ระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๒.ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๘๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๓.ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๘๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๔.ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๗๕	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
รางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >= ๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๕.ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >= ๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๑๐๐	๑๓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
รางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาด	๖.ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาด	๑๐๐	๑๔	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
ระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >= ๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๗.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >= ๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๑๐๐	๕๖๘๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
ระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาด	๘.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาด	๑๐๐	๑๕๘๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.

ภารกิจที่ ๒ คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ						
จำนวนเส้นทางคลองและลำธาร สาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	๙. ร้อยละของจำนวนเส้นทาง คลองและลำธารสาธารณะ ระบายน้ำในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	๖๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑๐. ร้อยละของจำนวนระบบ สูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการ ทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ อบจ. จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตาม แผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๑๑. ร้อยละของจำนวนระบบ สูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ อบจ. จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตาม ความต้องการของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน ปีงบประมาณ	๗๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ภารกิจที่ ๓ ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ						
จำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและ ได้รับการบำรุงรักษาจาก อบจ. ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑๒. ร้อยละของจำนวนไฟส่อง สว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับ การบำรุงรักษาจาก อบจ. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๘๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความ รับผิดชอบของ อบจ. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตาม ความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๑๓. ร้อยละของจำนวนไฟส่อง สว่าง/ไฟทางในความ รับผิดชอบของ อบจ. ที่ติดตั้ง เพิ่มเติมตามความต้องการของ พื้นที่ ของประชาชน หรือตาม แผนพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๖๕	๓	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ภารกิจที่ ๔ การคมนาคมและขนส่ง						
จำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ อบจ. ที่ ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการ ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๔. ร้อยละของจำนวนท่า เทียบเรือ/ท่าข้ามของ อบจ. ที่ ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติ หรือมีการปรับปรุงให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนสถานีขนส่งของ อบจ. ที่ได้รับการ ดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๕. ร้อยละของจำนวนสถานี ขนส่งของ อบจ. ที่ได้รับการ ดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมี การปรับปรุงให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑๐๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

ภารกิจที่ ๕ ด้านผังเมือง						
	๑๖.จำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ อบจ. ได้ดำเนินการจัดทำ	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๗.จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๘.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๙.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบจ. ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสียหายต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ่อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	๒๐.ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขต อบจ. ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปี ๒๕๖๐	๔๘๐๐	๔๘๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	๒๑.จำนวนโครงการของ อบจ. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
ด้านที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
ภารกิจที่ ๖ การส่งเสริมการพัฒนาสตรี						
	๒๒.จำนวนโครงการที่ อบจ. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี	๒	๒	๓	๑๕๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบจ. เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่	๒๓.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบจ. เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่	๑	๑๙๐๕๑๘	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ

	๒๔.จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ อบจ. ดำเนินการในระหว่างปี ๒๕๖๐	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
สตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก อบจ. เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่	๒๕.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก อบจ. เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่	๑	๑๙๐๕๑๘	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
<b>ภารกิจที่ ๗ การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ</b>						
	๒๖.จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ อบจ. ดำเนินการ	๒	๒	๑	๕๐	การพัฒนาในอนาคต
ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบจ. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	๒๗.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบจ. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	๒	๑๓๖๔๗๓	๔๕๐	๐.๓๓	การพัฒนาในอนาคต
ผู้สูงอายุในเขต อบจ. ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒๘.ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต อบจ. ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๕๐	๑๓๖๔๗๓	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
	๒๙.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
	๓๐.จำนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษา ปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
	๓๑.จำนวนโครงการที่ อบจ. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือ กิจกรรมนันทนาการในรอบปี ๒๕๖๐	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ อบจ. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต อบจ.	๓๒.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ อบจ. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต อบจ.	๕	๑๓๖๔๗๓	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
	๓๓.จำนวนโครงการที่ อบจ. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่	๓๔.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้า	๑๐	๑๓๖๔๗๓	-	-	ไม่มีบริการ

อบจ. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมด	ร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ อบจ. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมด					สาธารณะ
<b>ภารกิจที่ ๘ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ</b>						
ผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก อบจ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่	๓๕. ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก อบจ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่	๕๐	๒๕๑๓๖	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ อบจ.	๓๖. ร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ อบจ.	๑๐๐	๒๕๑๓๖	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนห้องน้ำในอาคาร อบจ. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	๓๗. ร้อยละของจำนวนห้องน้ำในอาคาร อบจ. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	๑๐๐	๗๓	๑	๑.๓๗	การพัฒนาในอนาคต
<b>ภารกิจที่ ๙ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด</b>						
	๓๘. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อบจ. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	๓๙. ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อบจ. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	๑๐๐	๑๓๓๕	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
	๔๐. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก อบจ. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการทำงาน	๔๑. ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก อบจ. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการทำงาน	๑	๑๓๓๕	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ



	๔๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบจ. ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนอย่างปกติสุข	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์หรือฟื้นฟูจาก อบจ. เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่	๔๓.ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์หรือฟื้นฟูจาก อบจ. เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่	๕๐	๓๑๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
<b>ภารกิจที่ ๑๐ การสาธารณสุขมูลฐาน</b>						
	๔๔.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบจ. ดำเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต อบจ.	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
	๔๕.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบจ. ส่งเสริมป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ ๐-๕ ปี	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
	๔๖.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบจ. ส่งเสริมหรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด อบจ.	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
	๔๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
	๔๘.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการให้คำแนะนำหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
<b>ภารกิจที่ ๑๑ การพัฒนาเด็กและเยาวชน</b>						
	๔๙.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุขภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ

	๕๐.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน	๑	๑	๔	๔๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๕๑.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ	๒	๒	๑	๕๐	การพัฒนาในอนาคต
	๕๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร	๑	๑	๑	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	๕๓.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ที่สนับสนุนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน	๔	๔	๓	๗๕	การพัฒนาในอนาคต
จำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในโครงการที่ อบจ. ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่	๕๔.ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในโครงการที่ อบจ. ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่	๑๐	๓๑๒๒๒๘	๗๕๑	๐.๒๔	การพัฒนาในอนาคต
<b>ด้านที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>						
<b>ภารกิจที่ ๑๒ การศึกษาในระบบ</b>						
	๕๕.จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ อบจ.	๔	๔	๑	๒๕	การพัฒนาในอนาคต
	๕๖.จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ อบจ.	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๔๔๐	๔๔	การพัฒนาในอนาคต
	๕๗.จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ อบจ.	๒	๒	๑	๕๐	การพัฒนาในอนาคต
	๕๘.จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ อบจ.	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๓๑๑	๓๑.๑	การพัฒนาในอนาคต
	๕๙.จำนวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความดูแลของ อบจ.	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
	๖๐.จำนวนเด็กในโรงเรียน	๒๐๐	๒๐๐	-	-	ไม่มีบริการ

เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับ การศึกษาจาก อบจ. เทียบต่อเด็กด้อย โอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพื้นที่	อาชีวศึกษาของ อบจ. ๖๑. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการที่ได้รับ การศึกษาจาก อบจ. เทียบต่อ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ทั้งหมดในพื้นที่	๕๕	๖๘๙๗๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก ยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน จาก อบจ. เทียบกับเด็กด้อยโอกาส ผู้ พิการ หรือเด็กยากจนทั้งหมดในพื้นที่	๖๒. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนที่ ได้รับการสนับสนุนด้าน การเงินจาก อบจ. เทียบกับ เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ เด็กยากจนทั้งหมดในพื้นที่	๖๕	๖๘๗๖๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
เด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจาก อบจ. เทียบกับจำนวนเด็กพิเศษทั้งหมด ในพื้นที่	๖๓. ร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็ก ที่ต้องการความช่วยเหลือดูแล เป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษา จาก อบจ. เทียบกับจำนวน เด็กพิเศษทั้งหมดในพื้นที่	๓๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๖๔. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด อบจ.	๕	๕	๓	๖๐	การพัฒนาใน อนาคต
	๖๕. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมภาษาต่างประเทศใน โรงเรียนสังกัด อบจ.	๕	๕	๔	๘๐	การพัฒนาใน อนาคต
	๖๖. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือ ทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัด อบจ.	๕	๕	๗	๑๔๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๖๗. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้านใน โรงเรียนสังกัด อบจ.	๖	๖	๑๒	๒๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๖๘. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ของ อบจ. ในการส่งเสริมหรือ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ เด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่ ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือ เด็กชายขอบ	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
<b>ภารกิจที่ ๑๓ การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย</b>						
	๖๙. จำนวนห้องสมุดประชาชน หรือห้องสมุดที่มีได้อยู่ใน สถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือ	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

	บริหารโดย อบจ.						
	๗๐.จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ดูแลหรือบริหารงานโดย อบจ.	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย	
	๗๑.จำนวนกิจกรรม/โครงการของ อบจ. ที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
	๗๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบจ. ดำเนินการร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชน	๓	๓	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
<b>ด้านที่ ๔ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว</b>							
<b>ภารกิจที่ ๑๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>							
จำนวนระดับเพลิงที่ อบจ. ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๗๓.ร้อยละของจำนวนระดับเพลิงที่ อบจ. ได้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๑๐๐	๓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ	
	๗๔.จำนวนครั้งที่ อบจ. ดำเนินการฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี	๖	๖	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ	
การจัดทำแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่	๗๕.ร้อยละการจัดทำแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่	๑	๕	๕	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย	
	๗๖.จำนวนครั้งที่ อบจ. ดำเนินการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๒	๒	๑	๕๐	การพัฒนาในอนาคต	
	๗๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	๒	๒	๒	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย	
<b>ภารกิจที่ ๑๕ การจัดระเบียบชุมชน</b>							

ภารกิจที่ ๑๖ การจัดการความขัดแย้ง						
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ สาธารณะของ อบจ.ที่มีผลกระทบต่อ ชุมชน/ประชาชน และ อบจ. จัดให้มี ข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟัง ความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ ดำเนินการ ต่อจำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการสาธารณะของ อบจ.ที่มีผลกระทบ ต่อชุมชน/ประชาชนทั้งหมด	๗๘.ร้อยละของของจำนวน โครงการ/กิจกรรมบริการ สาธารณะของ อบจ.ที่มี ผลกระทบต่อชุมชน/ ประชาชน และ อบจ. จัดให้มี ข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการ รับฟังความเห็นของประชาชน ก่อนตัดสินใจดำเนินการ ต่อ จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการสาธารณะของ อบจ.ที่มี ผลกระทบต่อชุมชน/ ประชาชนทั้งหมด	๗๕	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
๗๙.จำนวนครั้งที่ อบจ.จัดให้มี เวทีประชาชน/เวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความเห็นของ ประชาชนในการแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งภายในชุมชน/ หมู่บ้าน		๑๒	๑๒	๔	๓๓.๓๓	การพัฒนาใน อนาคต
๘๐.จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมของ อบจ. เพื่อสำรวจ ข้อมูลหรือความพึงพอใจของ ประชาชน เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะ เป็นเหตุของความขัดแย้ง		๑	๑	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
๘๑.จำนวนเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความ ขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง อบจ. ได้ ดำเนินการป้องกันมิให้เกิด ความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ		๑	๑	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
๘๒.จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมที่ อบจ. ดำเนินการ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อ ขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ ยุติธรรมชุมชน)		๑	๑	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ ๑๗ การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิด						
๘๓.จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมที่ อบจ.ที่มีพื้นที่ ติดต่อกัน จัดประชุม ปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับฝ่าย		๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย

	ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่าย ท้องที่						
	๘๔.จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมที่ อบจ. จัดณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยา เสพติด หรือลดความเสี่ยงจาก ปัญหาเสพติด	๓	๓	๓	๑๐๐	เท่ากับค่า เป้าหมาย	
เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่ อบจ. มีครบถ้วน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๘๕.ร้อยละของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่ อบจ. มี ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๘๐	๙	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
	๘๖.จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ อบจ. ร่วมเป็นสมาชิกในการ จัดทำแผนจัดการภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากรภายใน เครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผน ร่วมกัน และมีการพัฒนา ทักษะบุคลากรร่วมกัน	๑	๑	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
พื้นที่ อบจ. ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	๘๗.ร้อยละของพื้นที่ อบจ. ที่มี การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	๗๕	๑๒๖๖๘	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
พื้นที่ อบจ. ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจร ปิด CCTV	๘๘.ร้อยละของพื้นที่ อบจ. ที่ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรม และมีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ	
พื้นที่ อบจ. ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้า ระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๘๙.ร้อยละของพื้นที่ อบจ. ที่มี การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา หรือเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๙๐	๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
<b>ด้านที่ ๕ การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
<b>ภารกิจที่ ๑๘ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน</b>							
	๙๐.จำนวนโครงการอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ ดำเนินการโดย อบจ.	๒	๒	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
	๙๑.จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมของ อบจ. ในการ	๔	๔	๑	๒๕	การพัฒนาใน อนาคต	

	สำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยอบจ.						
	๔๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร	๔	๔	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ	
	๔๓.จำนวนโครงการของ อบจ. ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์	๔	๔	๑	๒๕	การพัฒนาในอนาคต	
เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ อบจ. ที่ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ ต่อเกษตรกรทั้งหมด	๔๔.ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ อบจ. ที่ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ ต่อเกษตรกรทั้งหมด	๑๐	๕๑๑๑๑๒	๓๘๕๙	๐.๗๖	การพัฒนาในอนาคต	
พื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อพื้นที่เสื่อมโทรมทั้งหมด	๔๕.ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อพื้นที่เสื่อมโทรมทั้งหมด	๕	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
	๔๖.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว	๖	๖	๔	๖๖.๖๗	การพัฒนาในอนาคต	
	๔๗.จำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของ อบจ. ที่เปิดให้บริการตามปกติ	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ	
	๔๘.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนในพื้นที่	๓	๓	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
<b>ด้านที่ ๖ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>							
<b>ภารกิจที่ ๑๙ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
ปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดย อบจ.	๔๙.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดย อบจ.	๙๕	๒๐๔๐๓๕	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
ปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	๑๐๐.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	๑๐๐	๒๐๔๐๓๕	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	

ปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บโดย อบจ.	๑๐๑. ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บโดย อบจ.	๙๕	๕๑๒	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
ปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	๑๐๒. ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	๑๐๐	๕๑๒	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
	๑๐๓. จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและชายฝั่ง	๑๒	๑๒	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
	๑๐๔. จำนวนโครงการของ อบจ. ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผาในที่โล่ง	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
	๑๐๕. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบจ. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ	๓	๓	๒	๖๖.๖๗	การพัฒนาในอนาคต
	๑๐๖. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
จำนวนครั้งในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ อบจ. ได้รับการร้องเรียน	๑๐๗. ร้อยละของจำนวนครั้งในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ อบจ. ได้รับการร้องเรียน	๘๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณสุข
	๑๐๘. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบจ. ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่	๓	๓	๑	๓๓.๓๓	การพัฒนาในอนาคต
	๑๐๙. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบจ. และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง	๑	๑	๔	๔๐๐	สูงกว่าเป้าหมาย
	๑๑๐. จำนวนโครงการที่การ	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ



<p>การจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย อบจ.</p>	<p>สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือ การสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟ ป่าในพื้นที่</p> <p>๑๑๑. ร้อยละของการจัดเก็บ ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมี อันตราย และขยะอันตรายที่ ดำเนินการโดย อบจ.</p> <p>๑๑๒. จำนวนครั้งในการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินที่ ดำเนินการโดย อบจ.</p> <p>๑๑๓. จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมของ อบจ. ในการ รณรงค์ส่งเสริมการลดใช้ สารเคมีในการเกษตร</p>	<p>๕๐</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>๗๙๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>สาธารณะ</p> <p>ไม่มีบริการ สาธารณะ</p> <p>ไม่มีบริการ สาธารณะ</p> <p>ไม่มีบริการ สาธารณะ</p>
<p><b>ภารกิจที่ ๒๐ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน</b></p>						
	<p>๑๑๔. จำนวนโครงการของ อบจ. ในการส่งเสริมการ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบ ทอดและปลูกจิตสำนึก วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑</p>	<p>๒๐</p>	<p>การพัฒนาใน อนาคต</p>
	<p>๑๑๕. จำนวนโครงการของ อบจ. ในการส่งเสริมหรือ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑</p>	<p>๒๐</p>	<p>การพัฒนาใน อนาคต</p>
	<p>๑๑๖. จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมของ อบจ. เพื่อ ส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑</p>	<p>๒๐</p>	<p>การพัฒนาใน อนาคต</p>
	<p>๑๑๗. จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมของ อบจ. ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ ชาวบ้าน และภูมิปัญญา ท้องถิ่น</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ</p>
	<p>๑๑๘. จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมของ อบจ. ที่มุ่งถอด บทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยม ท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่น ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้</p>	<p>๔</p>	<p>๔</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ</p>
	<p>๑๑๙. จำนวนโครงการหรือ</p>	<p>๔</p>	<p>๔</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ไม่ได้</p>

<p>กิจกรรมที่ อบจ. ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๑๒๐.จำนวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแลจาก อบจ.</p> <p>๑๒๑.จำนวนพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการดูแลจาก อบจ.</p> <p>๑๒๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า</p> <p>๑๒๓.จำนวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑๒๔.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อ.ส.ม.ศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพื้นที่ อบจ.</p>	<p>๒</p> <p>๑</p> <p>๒</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>๒</p> <p>๑</p> <p>๒</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ</p> <p>ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ</p> <p>ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ</p> <p>ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ</p> <p>ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ</p> <p>ไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ</p>